

BẮC NINH:

# Ươm mầm hạt giống đỏ trong sinh viên

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đẩy mạnh việc bồi dưỡng và phối hợp kết nạp Đảng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, tạo động lực phấn đấu cho các bạn trẻ.



Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được kết nạp Đảng

Mới đây, tại trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, 13 sinh viên ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là những bạn trẻ trong hàng chục sinh viên tỉnh Bắc Ninh trở thành đảng viên năm 2024. Nguyễn Ngọc Huyền Trang, sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh chia sẻ, em là một trong những sinh viên vừa mới được kết nạp Đảng. Đây là sự kiện quan trọng trong đời của em. Nhiều năm qua, Trang luôn phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Em rất vui và hạnh phúc khi mình trở thành đảng viên”, Trang chia sẻ.

Trang cho biết thêm, hiện em đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam. Trên ghế giảng đường, em luôn cố gắng trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thời gian học Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, em đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đối với các hoạt động từ thiện, em thường xuyên tham gia các chương trình hiến máu. Tổ chức Đoàn, Hội cũng hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình bồi dưỡng để em sớm được kết nạp Đảng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, việc bồi dưỡng và kết nạp sinh viên vào Đảng là một hoạt động trọng tâm của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trong năm 2024. Ngay từ đầu năm, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Đoàn có liên quan, đặc biệt đơn vị Đoàn, Hội trong các trường cao đẳng, đại học. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để hỗ trợ, tạo điều kiện bồi dưỡng những học sinh ưu tú có đủ điều kiện và nguyện vọng để sớm trở thành đảng viên. Trong năm 2024, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã bồi dưỡng, hỗ trợ hơn 80 sinh viên được kết nạp Đảng.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, việc các tổ chức Đoàn hỗ trợ kết nạp sinh viên ưu tú vào Đảng không chỉ ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện của các bạn trẻ trong học tập, hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng, quan trọng tạo động lực để sinh viên vươn lên. Các sinh viên được kết nạp Đảng là hạt nhân trong công tác Đoàn, Hội tại các trường cao đẳng, đại học, góp phần hun đúc thêm lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng và chế độ của giới trẻ.

NGUYỄN THẮNG